

PHẦN THỨ HAI



**ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN PHƯỜNG 11
TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
(1975 - 2010)**

Chương IV

CHƯƠNG IV
ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN PHƯỜNG 11 THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI
CỦA ĐẢNG, PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI, GÓP PHẦN ĐẨY MẠNH
SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA
(1986 – 2010)

Tháng 12 năm 1986, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật và đổi mới, Đại hội đã nghiêm túc phân tích những khuyết điểm, tồn tại trong 10 năm (1975 – 1985) lãnh đạo xây dựng đất nước và đề ra những giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo để đưa đất nước ta ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế.

Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, cùng với Đảng bộ, nhân dân quận 10, đảng viên và nhân dân phường bước vào thời kỳ thực hiện đường lối đổi mới của Đảng trong phát triển kinh tế – xã hội và thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

I/ ĐẠI HỘI CHI BỘ PHƯỜNG LẦN THỨ V NHIỆM KỲ 1986 – 1988:
NHỮNG NĂM ĐẦU BƯỚC VÀO THỜI KỲ ĐỔI MỚI

1/ Đại hội chi bộ phường lần thứ V nhiệm kỳ 1986 – 1988

Với khí thế đổi mới, Đại hội Đảng bộ quận lần IV đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ của những năm 1986 – 1988 của toàn quận, trong đó nhấn mạnh một số công tác trọng tâm sau:

Về kinh tế, tăng cường phát triển công nghiệp quốc doanh, đầu tư có chiều sâu đối với các mặt hàng chủ lực, có giá trị kinh tế cao. Đồng thời đẩy mạnh sản xuất tiêu thụ công nghiệp trên cơ sở tiếp tục củng cố, hoàn thiện và phát huy đầy đủ tác dụng công tác quy hoạch theo ngành kinh tế kỹ thuật đi đôi với thực hiện tiết kiệm. Xây dựng kinh tế quận 10 theo hướng tiêu thụ công nghiệp hiện đại và tinh vi, có lượng hàng hóa chủ lực đủ mạnh.

Về văn hóa xã hội, phát động phong trào quần chúng tham gia tích cực hoạt

động văn hóa nghệ thuật; xây dựng, giữ gìn và phát triển văn hóa dân tộc. Tích cực phát triển sự nghiệp giáo dục một cách vững chắc phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh quận 10; thực hiện phổ cập cấp I cho học sinh từ 6 – 12 tuổi, từng bước phổ cập cấp II, hạn chế thấp nhất trẻ em bỏ học và lưu ban.

Về quốc phòng – an ninh, tiếp tục giáo dục đảng viên, quần chúng về tình hình nhiệm vụ cách mạng nước ta trong những năm tới theo Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị, tăng cường cảnh giác trước mọi âm mưu phá hoại của kẻ thù, ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng vũ trang nhân dân vững mạnh, kết hợp nhuần nhuyễn hơn nữa quốc phòng với kinh tế.

Được sự chấp thuận của Ban Thường vụ Quận ủy, từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 8 năm 1986, Chi bộ phường 14 tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 1986 – 1988.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn của phường và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ IV, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ trong những năm 1986 – 1988.

Đại hội đã bầu Chi ủy mới: Bí thư là đồng chí Nguyễn Văn Hùng; Phó Bí thư Thường trực là đồng chí Huỳnh Khắc Cần; Phó Bí thư phụ trách chính quyền là đồng chí Võ Thị Ngọc Lan; Chi ủy viên là đồng chí Nguyễn Văn Lết, đồng chí Phạm Quang Đồng, đồng chí Nguyễn Kim Phụng, đồng chí Lê Ngân.

Thực hiện Quyết định số 33-QĐ/HĐBT ngày 14 tháng 02 năm 1987 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về điều chỉnh địa giới một số phường của quận, phường 14 đổi tên thành phường 11 và là một trong 15 đơn vị hành chính thuộc quận 10. Với sự phát triển mạnh về chất của lực lượng đảng viên và yêu cầu chính trị trong giai đoạn mới, tháng 3 năm 1987, Chi bộ phường 14 được nâng cấp thành Đảng bộ phường.

2/ Lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ phường nhiệm kỳ 1986 – 1988

Chi bộ và nhân dân phường 14 bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi

bộ nhiệm kỳ 1986 – 1988 và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng, trong bối cảnh đất nước quyết tâm chuyển từ cơ chế hành chính quan liêu bao cấp sang hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa có nhiều giằng co phức tạp. Giá cả biến động, tiền mặt có lúc thiếu nghiêm trọng, điện, vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất không ổn định đã làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Với nhiều nỗ lực, Chi bộ và nhân dân phường đã cơ bản hoàn thành được những chỉ tiêu về kinh tế – xã hội do Nghị quyết Đại hội Chi bộ đề ra.

a. Lãnh đạo phát triển kinh tế

Cuối năm 1988, trên địa bàn phường có 99 đơn vị sản xuất dịch vụ gồm 1 xí nghiệp hợp doanh, 1 xí nghiệp đời sống, 1 hợp tác xã, 42 tổ sản xuất cá thể, 2 tổ đời sống, 52 cơ sở kinh tế gia đình. Tổng cộng có 60 mặt hàng, trong đó ngành chủ lực của phường là gia công may mặc, mỹ phẩm, nhựa, nhôm, cơ khí.

Hoạt động thương nghiệp hợp tác xã có sự tăng trưởng về doanh số mua vào và bán ra. Trong bối cảnh giá cả thị trường biến động, thương nghiệp hợp tác xã đã có nhiều cố gắng bảo đảm đủ định lượng cho cán bộ, công nhân viên chức, và các đối tượng chính sách, góp phần tham gia ổn định thị trường tự do.

Trong năm 1988, thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, phường đã thực hiện được một số công trình như nạo vét 463 hồ ga, thông 4.700m đường cống thoát nước; thực hiện 1 công trình nhân dân tự quản đóng góp tráng nền hẻm 724 Điện Biên Phủ và 1 công trình Nhà nước và nhân dân cùng làm tráng hẻm 650 Điện Biên Phủ.

Giải quyết 170 lao động đi làm tại các xí nghiệp, tổ lao động hợp tác, khu vực kinh tế tập thể. Thu tiền thay ngày công lao động công ích đạt 83%, nộp về quận đạt 100% chỉ tiêu.

b. Lãnh đạo công tác văn hóa – xã hội

Nhà Văn hóa tổ chức 4 khóa ngắn hạn ca nhạc cổ, 8 buổi phục vụ văn nghệ, 24 buổi chiếu phim. Hệ thống phát thanh và các phương tiện cổ động trực quan

đều phục vụ tốt trong công tác tuyên truyền đến nhân dân. Thư viện phục vụ trên 40.000 lượt đọc giả.

Bảo đảm tốt chế độ cho 274 người có công, cán bộ hưu trí, gia đình chính sách. Trong những ngày lễ, tết, Đảng ủy, chính quyền và các đoàn thể đều tổ chức đi thăm tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo, neo đơn... cấp thêm trên 500 kg gạo.

Mở lớp tập huấn vệ sinh thực phẩm, tuyên truyền chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ và nhân dân trong phường. Thực hiện đúng tiêm chủng và uống thuốc ngừa chống bệnh sốt bại liệt và làm tốt công tác vận động kế hoạch hóa gia đình.

c. Lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng - an ninh

Chi ủy chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường kịp thời giải quyết những tâm tư nguyện vọng của cán bộ chiến sĩ, tăng cường trang bị cơ sở vật chất, chăm lo thêm đời sống vật chất và tinh thần, bảo đảm tốt kế hoạch huấn luyện. Lực lượng dân quân tự vệ được củng cố cả về số lượng lẫn chất lượng. Công tác gọi thanh niên nhập ngũ hàng năm đều đạt chỉ tiêu, công tác quản lý quân nhân dự bị đi vào nề nếp. Qua kiểm tra phân loại, phường đội được công nhận là đơn vị quyết thắng, dẫn đầu toàn quận.

Chi ủy lãnh đạo Công an phường phát động phong trào xây dựng đơn vị vững mạnh, phong trào hành động cách mạng theo lời 6 điều Bác Hồ dạy. Bảo đảm trật tự trị an trong những ngày lễ, tết, bảo vệ các đoàn khách quốc tế đi ngang qua các trục đường trên địa bàn phường; không để xảy ra cháy nổ, không có truyền đơn, khẩu hiệu phản động; công tác phá án nhanh gọn. Trên địa bàn phường không xảy ra trọng án.

d. Xây dựng hệ thống chính trị

Ngày 19 tháng 4 năm 1987, cử tri phường đã tham gia bầu cử Hội đồng nhân dân phường khóa V (nhiệm kỳ 1987 – 1989). Sau bầu cử, Ban Thư ký Hội đồng

nhân dân thường xuyên gắn với Ủy ban nhân dân phường để cùng giải quyết công tác kinh tế – xã hội ở địa phương, củng cố về nhân sự, hoạt động của tổ dân phố.

Hoạt động của Mặt trận, Đoàn Thanh niên Cộng sản, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Công đoàn,... đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Chi bộ đề ra, phát động và tổ chức các phong trào cách mạng của quần chúng. Các phong trào do Mặt trận và đoàn thể phát động đã diễn ra sôi nổi, tạo không khí quyết tâm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị của phường.

Chi ủy đã triển khai, tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu học tập Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VI của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 04-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 05-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa VI về công tác xây dựng Đảng. Tổ chức sinh hoạt chính trị nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng và cuộc vận động hưởng ứng “Những việc cần làm ngay”.

Tháng 3 năm 1987, trước sự phát triển về lượng và chất của đảng viên và tổ chức Đảng phù hợp tình hình nhiệm vụ mới, được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy, Chi bộ phường 11 chính thức được nâng lên thành Đảng bộ cơ sở.

Cán bộ, đảng viên của Chi bộ nhìn chung đều tin tưởng vào đường lối đổi mới do Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng khởi xướng, nhưng cũng còn nhiều băn khoăn, trăn trở trước tình hình đời sống chưa được cải thiện, giá cả tiếp tục tăng làm cho thu nhập thực tế giảm.

